

Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục

Mt 9,32-38

^{9:32} Họ vừa đi ra thì kìa người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quy ám.

^{9:33} Khi quy bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ!"

^{9:34} Nhưng người Phariseu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quy vương mà trừ quy".

^{9:35} Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

^{9:36} Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ làm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

^{9:37} Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

^{9:38} Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".

HÀNH ĐỘNG VÀ XÓT THƯƠNG

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ làm than vất vưởng không người chăn dắt. (Mt 9,36)

Suy niệm: Như biết bao lần khác, hôm nay, Chúa Giê-su lại chạnh lòng thương. Ngài chạnh lòng thương khi thấy đám đông tấp tưởi bơ vơ. Ngài chạnh lòng thương khi thấy bao nhiêu làm than, vất vả mà họ đang gánh nặng. Chạnh lòng thương, ngay lập tức, Ngài đã ra tay trừ quỷ, rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật. Không những thế, Ngài còn kêu gọi các môn đệ cùng chia sẻ sứ mạng “*chạnh lòng thương*” ấy với Ngài. Tức là cũng biết thổn thức, cuu mang và hành động trước nỗi khổ của con người. Hành động chứ không nói suông, không “phủ tay” như “*các kinh sư và người Pha-ri-sêu*” thường làm. Và hơn cả, Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện cùng Chúa Cha, là “*chủ ruộng*”, để được như thế. Cầu nguyện cùng Chúa Cha vì Ngài là nguồn cội của Lòng Thương Xót; vì một khi đã cảm nghiệm được Tình Cha họ sẽ bị lôi vào tâm tình xót thương trọn vẹn: tâm tình của Thầy Giê-su, tâm tình của người môn đệ, tâm tình của người “*yêu mến nhiều vì đã được thứ tha nhiều.*”

Mời Bạn: Nhạc sĩ Nguyễn Tân Xuân than thở: “*Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà...*” Bạn có loay quanh đi tìm “*nhà mình*” như thế? Bạn có nhận ra mình đang sống dưới mái nhà của “*Đấng chạnh lòng thương*” không? Bạn có cảm thấy mình đang cần thương và được thương nhiều hơn hay không?

Sống Lời Chúa: Nhìn và yêu thương mọi người vì có một Cha chung trên trời và một mái nhà chung là Giáo Hội.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi tâm hồn con, để con biết rung cảm trước nỗi đau của anh em con.*